
 

 

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่ 3/2567  

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

----------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

 1. ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม    รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                         ออนไลน์           

 2. ศ.ดร.จิติ  หนูแก้ว      กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 
 3. รศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ   ออนไลน์ 
     4. รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ   ออนไลน์ 
     5. รศ.ดร.เกียรติก าจร กุศล     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 

6. รศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์    กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์    
     7. นายเสรี  นนทสูติ        กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 
     8. นายมนูญ สรรค์คุณากร                กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 
 9. นางอารดา  เฟ่ืองทอง     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 
     10. รศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ    กรรมการสภาวิชาการฯ      กรรมการ   ออนไลน์ 
 11. รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง     กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ   
      12. ผศ.ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ    กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ    
 13. ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง   กรรมการสภาวิชาการฯ                      กรรมการ   ออนไลน์ 
 14. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด    กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ   ออนไลน์ 
     15. ผศ.สงบ สิงสันจิตร     กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ  
 16. อ.ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ      กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ           

17. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ            กรรมการ      
           และทรัพยากรมนุษย์                      และเลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม  
  อ.นุชนันต์ สัจจาเฉลียว     กรรมการสภาวิชาการฯ    กรรมการ   ลาประชุม  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
     1. ผศ.ศรีวาลี  ทองเล่ียมนาค          ผู้ช่วยเลขานุการ  
     2. ผศ.จุฑารัตน์  เหล่าพราหมณ์          ผู้ช่วยเลขานุการ 
     3. นางอุบลรัตน์  ศิริพันธ์ุ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
     4. นางณัฐพร น้อยลัทธี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
     5. นางภัทราพร สอิด      ผู้ช่วยเลขานุการ 
      

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings 
 



๒ 
 

ผู้เข้าชี้แจงตามระเบียบวาระ 
     1. ผศ.ศรีวาลี  ทองเล่ียมนาค            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
            ผู้ช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.1.1 
     2. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช้ีแจงระเบียบวาระท่ี 4.1.1  
                                                        และ 4.1.2 
     3. นายพงษศักดิ์ ชอบท ากิจ                 นักวิชาการศึกษาพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา ผู้เข้าช้ีแจง 
                                                       ระเบียบวาระท่ี 4.1.3  
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1. ฝ่ายเลขานุการได้ทดสอบสัญญาณและให้กรรมการแต่ละท่านรายงานตัวในการเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ 

 2. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการได้รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2567 
ที่ได้รายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีจ านวนทั้งหมด 
3,127 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 จากจ านวนแผนรับ  ซึ่งมีบางสาขาที่รับได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด คือต้องไม่ต่ ากว่า 15 คนต่อกลุ่มเรียน ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้เชิญคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะประชุมเพ่ือหาแนวทางให้แต่ละสาขาของคณะที่ยังรับนักศึกษาได้ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ให้รับนักศึกษาเพ่ิมเติมในรอบต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2//2567 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  
2567 โดยไมม่ีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2567     
 3.1 เพื่อทราบผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 

ระเบียบวาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
4.1.1 พิจารณาเสนออนุมัติ
การให้ปริญญา   

สภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้เสนอ
รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 225 ราย 
และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 122 
ราย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการให้ปริญญา   

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2567 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2567 มีมตอินุมัติให้
ปริญญา ระดับปริญญาตรี จ านวน 
225 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 122 ราย  

4.1.2 พิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ.08) 

สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)      
ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน  

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2567 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
ดังน้ี 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)       
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ระเบียบวาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์       

ดร.ปารณีย์  ศรีสวัสดิ์  
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)      
ขอปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ออก 2 ราย คือ อาจารย์ ดร.เนตรนภา 
รักษายศ และอาจารย์ ดร.สารภี ชนะ
ทัพ เน่ืองจากไปรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน   
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) กรณี
เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จากเดิม อาจารย์นภัสส์สินี 
รอดเกิด เป็นอาจารย์ ดร.เบญจวรรณ 
ทิพย์ประชาบาล  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) กรณี
เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จากเดิม อาจารย์วิมล พรหม
แช่ม เป็น อาจารย์ ดร.มินตรา        
ตรงต่อการ  
5. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) กรณีขอปรับเพิ่มแผนการรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 จากเดิม 
100 คน เป็น 240 คน และปี
การศึกษา 2568 จากเดิม 100 คน 
เป็น 240 คน  
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562) กรณี
เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จากเดิม อาจารย์สิทธิชัย ชีวะ
โรรส เน่ืองจากส้ินสุดสัญญา เป็น
อาจารย์ภูริชญ์  สิทธกูล  

ขอปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ออก 2 ราย คือ อาจารย์ ดร.    
เนตรนภา รักษายศ และอาจารย์  
ดร.สารภี ชนะทัพ เน่ืองจากไป
รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน   
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) กรณี
เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จากเดิม อาจารย์นภัสส์สินี 
รอดเกิด เป็นอาจารย์ ดร.เบญจวรรณ 
ทิพย์ประชาบาล  
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) กรณีขอปรับ
เพ่ิมแผนการรับนักศึกษา ปี
การศึกษา 2567 จากเดิม 100 คน 
เป็น 240 คน และปีการศึกษา 
2568 จากเดิม 100 คน เป็น 240 
คน  
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562) กรณี
เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จากเดิม อาจารย์สิทธิชัย 
ชีวะโรรส เน่ืองจากส้ินสุดสัญญา เป็น
อาจารย์ภูริชญ์  สิทธกูล  
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564) กรณีขอเพิ่มแผนรับ
นักศึกษาจากเดิม 160 คน เป็น 
240 คน เพ่ือเปิดให้ผู้สนใจศึกษาต่อ
ในหลักสูตร 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2566) กรณีขอแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
 7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) กรณี
ขอเพิ่มแผนรับนักศึกษาจากเดิม 160 
คน เป็น 240 คน เพ่ือเปิดให้ผู้สนใจ
ศึกษาต่อในหลักสูตร 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2566) กรณีขอแก้ไขคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา จากเดิม ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมตอนปลายใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง เป็น 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอน
ปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง             
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
ด้านการจัดการศึกษา และสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จากเดิม 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอน
ปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า จาก
สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ 
การรับรอง เป็น ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า 
จากสถานศึกษาที่กระทรวง      
ศึกษาธิการให้การรับรอง  
 และให้ถอนการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08) ของหลักสูตร  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2566) กรณีขอเพ่ิม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 
ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.ปารณีย์  ศรีสวัสดิ์  โดยให้กลับไป
ทบทวน 

4.1.3 พิจารณากรอบ
แนวคิดหลักสูตร            
นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2568) 

สภาวิชาการมีมติเห็นชอบกรอบแนวคิด
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2568) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ ก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายด้านการจัด
การศึกษา  

อยู่ระหว่างด าเนินการเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายด้านการจัด
การศึกษา 

4.1.4 พิจารณากรอบ
แนวคิดหลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมสังคม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2568) 

สภาวิชาการมีมติให้คณะกลับไป
ทบทวนและให้นัดประชุมสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนร่วมกับสาขาวิชานวัตกรรม
สังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือหารือ
ในการควบรวมหลักสูตร  

 

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งมติสภาวิชาการ
ต่อสาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือน ากลับไปทบทวน
และอยู่ระหว่างด าเนินการ   
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ระเบียบวาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
4.1.5 พิจารณากรอบ
แนวคิดหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2568)  

สภาวิชาการเห็นชอบกรอบแนวคิด
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2568) โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการนโยบายด้านการจัด
การศึกษา    

อยู่ระหว่างด าเนินการเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายด้านการจัด
การศึกษา 

 
มติที่ประชุม สภาวิชาการทราบผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 

 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ     
       4.1.1 พิจารณาเสนออนุมัติการให้ปริญญา  

 1) พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี    
    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการประมวลผลการส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 120 ราย  
2) พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา  

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันอังคาร ที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอรายช่ือนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อสภา
วิชาการ จ านวน  10 ราย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
     1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา              จ านวน  2  ราย 
     2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  จ านวน  1  ราย  
     3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์                          จ านวน 3  ราย 
     4. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง          จ านวน  3  ราย 
     5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   จ านวน  1  ราย   

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
1. ให้ทบทวนการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งมีระดับการใช้ 

ภาษาอังกฤษค่อนข้างแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนๆ รวมถึงระเบียบและวิธีวิจัย มีการใช้ภาษาอังกฤษที่ ส่ือ
ความหมายที่ไม่ค่อยตรงกับการด าเนินงานจริง และมีการใช้ค าศัพท์แตกต่างกัน  

2. มอบหมายคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประสานและก ากับเรื่องการตรวจสอบการเขียนบทคัดย่อของแต่
ละหลักสูตรให้ถูกต้อง มีระดับของการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ การใช้ระดับค าท่ีใกล้เคียงกัน และ
มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของทุกหลักสูตร  
 มติที่ประชุม 

สภาวิชาการมีมติให้เสนอรายช่ือนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 120 ราย และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 10 ราย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญา   
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      4.1.2 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารบัณฑิต    
วิทยาลัย พ.ศ...........      

          คณะกรรมการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ ในการประชุมครั้งที่1/2567 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 
มกราคม 2567 ได้มีมติให้ปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารบัณฑิต    
วิทยาลัย พ.ศ.... ตามข้อเสนอแนะของกรรมการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และให้โครงการจัดตั้ง
กฎหมายตรวจสอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 
มกราคม 2567 ได้เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารบัณฑิต    
วิทยาลัย พ.ศ....และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) และให้
น าเสนอคณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารจัดการประจ าสภามหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิยาลัย
ตามล าดับ  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
 1. ข้อ 5. ให้ตัดค าว่า “จัดตั้ง” ออก  เป็น “ข้อ 5 บัณฑิตวิทยาลัยเป็น...”  
 2. ข้อ 14 คณะกรรมการใน (3) และ (4) จะต้องไม่มาจากคณะเดียวกัน และให้ด าเนินการคัดเลือก
จากคณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยการเลือก
กันเอง และเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 เพ่ิมค าของคุณสมบัติในขั้นตอนการประกาศสรรหาคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในข้อ 14 (2) (3) 
และ (4) เป็น “หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต” ไม่สามารถเป็นคณะกรรมการได้ 

3. ข้อ 15 ตัดวงเล็บ (3) ออก  
 4. ข้อ 17 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (3) บรรทัดที่ ๒ ให้ตัดข้อความ “ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย หรือ” และตัด (6) ออก โดยในการแต่งตั้งประธานหลักสูตรให้ด าเนินการเสนอรายช่ือผู้ที่สมควร
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ และพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัย  

5. ข้อ 19 ให้เพ่ิมข้อความต่อจาก “ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี โดยผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” 
 มติที่ประชุม 
 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโนบายด้านการจัดการศึกษาประจ าสภามหาวิทยาลัยฯ    
      4.1.3 พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง นโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2568  

 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2568 เพ่ือเป็นแนวทางและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา 
และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ ส าหรับคนพิการ
 คณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธ ที่ 7 
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กุมภาพันธ์ 2567 ได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2568 และให้น าเสนอสภาวิชาการ   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
 1. ควรมีการเก็บข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิตพิการที่ส าเร็จการศึกษาแล้วว่ามีโอกาสท างานที่องค์กร
ใดบ้างเพ่ือเป็นข้อมูล CHR (Corporate Social Responsibility) ที่ด ี
 2. ในการส ารวจการรับนักศึกษาพิการไปยังสาขาวิชา ควรมีการส ารวจไปถึงสถานประกอบการที่มี
ความพร้อมในการรับนักศึกษาพิการเข้าท างาน หรืออาจท าข้อตกลงร่วมผลิตบัณฑิตผู้พิการกับสถาน
ประกอบการ โดยท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันและร่วมกันจัดการเรียนการสอน ซึ่งเมื่อนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาก็สามารถท างานในสถานประกอบการเหล่าน้ันได้ 
 3. ควรน า หมายเหตุ ท้ายประกาศมาไว้ที่บทน าของประกาศ 
 4. ควรน าเสนอข้อมูล หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา โดยใช้มติสภาประกอบกับ
ข้อก าหนด เพ่ือออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแทน 
 5. ข้อ 2.4 ควรน าความจากข้อ 2.3 มาเพ่ิมเป็นวิธีการสมัครเรียนโดยอนุโลม และให้ด าเนินการยื่น
หลักฐานประกอบ คือ ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ หรือมีระดับผลการ
เรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 เป็นต้นไป 
 6. ควรมีการติดตามนักศึกษาหลังจากส าเร็จและได้งานท า ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการท างานจาก
ความพิการของร่างกายหรือไม่ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการรับนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป ว่าสาขาควรรับนักศึกษา
พิการประเภทใดได้บ้าง 
 7. ตรวจการเขียนตัวเลขในประกาศ ควรเป็นตัวเลขไทยทั้งฉบับ  
 มติที่ประชุม 
          สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2568 โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิชาการ ก่อนเสนอคณะกรรมการนโนบายด้านการจัดการศึกษาประจ าสภามหาวิทยาลัยฯ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ   
 - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 1. นัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 4/2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน     
2567 เวลา 13.00 น.   

เลิกประชุม 15.29 
 
 
 
 (นางอุบลรัตน์  ศิริพันธุ์)        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค) 

          ผู้จดรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม      


